

คำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ – ตัวอย่างของเราในการอธิษฐาน



เมื่อครั้งที่แล้วเราได้คุยกันถึงเรื่องที่มีผู้เชี่ยวชาญในการอธิษฐานคือพระเยซูที่พระองค์แนะนำเราในการอธิษฐาน และในอาทิตย์นี้ เราจะมาดูว่าตัวอย่างการอธิษฐานที่พระองค์ให้เรานั้นเป็นอย่างไรบ้าง แม้ว่าผมอาจจะไม่รู้จักทุกคนดีแต่ผมพบสิ่งที่น่าสนใจว่าพระเจ้าทรงรู้จักทุกคนดี รู้ว่าทุกคนไม่ใช่แค่ต้องการแค่คำแนะนำในการอธิษฐานแต่ต้องการถ้อยคำที่จะใช้ในการอธิษฐานด้วย

พระเยซูทรงสอนสาวกตัวอย่างของการอธิษฐานใน มัทธิว 6:9-13

เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่า

‘ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้ และขอลงโทษบาปผิดของพวกข้าพระองค์ เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์ และขอลงโทษนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย’ (ฉบับ 1971) เหตุว่าราชอำนาจ และฤทธิเดช และพระสิริเป็นของพระองค์สืบๆไป เป็นนิตย์ อาเมน

มัทธิว 9:13

เมื่อพระเยซูทรงสอนสาวก พระองค์ตรัสว่า “พวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่า” หรือ พูดอีกอย่างหนึ่งว่า “จงอธิษฐานตามตัวอย่างนี้ อธิษฐานตามแบบที่เราทำ!”

มีสิ่งที่สำคัญในการตัวอย่างคำอธิษฐานนี้ที่เราสังเกตเห็นได้คือ

- 1) การนมัสการและขอบพระคุณ :** ข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้สถิตในสวรรค์ สิ่งแรกเลยก็คือเมื่อเราอธิษฐาน เราควรอธิษฐานถึงพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์ การเริ่มต้นอธิษฐานด้วยวิธีการแบบนี้จะช่วยให้เราระลึกถึงว่าเรากำลังอธิษฐานถึงพระบิดาที่รักของเรา ผู้ซึ่งต้องการอยากจะได้ยินเสียงคำอธิษฐานของเรามากๆ เมื่อเราเริ่มต้นการอธิษฐานเราควรที่จะเข้ามาด้วยการนมัสการด้วยท่าทีว่าพระองค์ทรงเป็นใคร พระนามของพระเจ้าที่เราเห็นจากในพระคัมภีร์ สำแดงให้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นใคร ในทางปฏิบัติสิ่งที่เราควรทำอย่างยิ่งคือการเริ่มต้นด้วยการนมัสการพระเจ้าว่าพระองค์ทรงเป็น

ใครในการอธิษฐาน ขอขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงสำแดงให้เราได้ว่าพระองค์ทรงเป็นใครและเห็นพระองค์ในชีวิตของเรา

2) อธิษฐานถึงพระสิริของพระเจ้า : ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นที่ไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก เมื่อเราขอพระเจ้าให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่และขอให้ น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จบนโลก ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก ให้เราเข้ามาเห็นพ้องต้องกันกับน้ำพระทัยของพระองค์ และอธิษฐานให้นำพระทัยของพระองค์สำเร็จที่นี่ ในหัวข้อนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง

- a. ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ อธิษฐานที่ผู้คนจะเห็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิและรู้ถึงความจริงว่าพระองค์ทรงเป็นใคร
- b. ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ แผ่นดินของพระองค์หมายถึงการครอบครองของพระองค์ เมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่คือเรากำลังขอให้พระองค์เข้ามาและครอบครองอยู่ท่ามกลางเรา, ทำลายอำนาจแห่งความมืด, และการครอบครองของพระเจ้าทำให้เกิดความชอบธรรม, สันติสุขและความชื่นชมยินดี

โรม 14: 17 “เพราะว่าแผ่นดินของเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่ม แต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญูญาณบริสุทธิ”

การอธิษฐานขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ เป็นการขอให้พลังแห่งความรอดของพระองค์มีฤทธิ์อำนาจเพิ่มมากขึ้นอย่างมากมาหรือเป็นการขอให้ทุกคนแม้แต่คนที่ไม่ได้เชื่อก็จะได้เห็นฤทธิ์อำนาจของพระองค์ แล้วหันกลับมาหาพระองค์

- c. ขอให้เป็นที่ไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลก การอธิษฐานนี้จะเป็นการรวมทั้งการเชื่อฟังพระเจ้า ส่วนตัวของเราและเป้าหมายแห่งอาณาจักรของพระเจ้า น้ำพระทัยของพระเจ้านี้คือคำสั่งของพระองค์และสิ่งที่พระองค์มอบหมายให้เราทำ ซึ่งเป็นได้ทั้งงานรับใช้หรืออาชีพของเรา เมื่อเราอธิษฐานขอให้เป็นที่ไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ก็คือการยกให้น้ำพระทัยของพระองค์อยู่เหนือเป้าหมายของเรา

ในข้อพระคัมภีร์นี้เราเห็นว่าพระองค์ทำน้ำพระทัยได้เสร็จสมบูรณ์แล้วบนสวรรค์ แต่บนโลกนี้ยังไม่สำเร็จ เมื่อเราอธิษฐาน เราก็กำลังขอให้ทำน้ำพระทัยของพระองค์เสร็จสมบูรณ์บนโลกใบนี้เหมือนเช่นในสวรรค์ และเราจะคุยเรื่องการอธิษฐานตามน้ำพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นในครั้งต่อไป

3) อธิษฐานเพื่อความต้องการของเราที่จะได้รับการตอบสนอง : ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้ และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์ เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์ และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้าย จากข้อนี้เราเห็นความต้องการ 3 ประการที่เราจะขอจากพระองค์

a. ความต้องการฝ่ายร่างกาย : ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้ คำว่าอาหารประจำวันในที่นี้หมายถึงสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราในแต่ละวัน พระเจ้าทรงต้องการให้เราพึ่งพาทอด การขอนี้เพื่อการจัดเตรียมของพระองค์ในแต่ละวัน, การปกป้อง, และการทรงนำให้กับเรา (ทั้งทางด้านร่างกายและจิตวิญญาณ) ที่เราอธิษฐานไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าทรงไม่รู้ว่าเราต้องการอะไร (มัทธิว 6:7-8) แต่การที่เราอธิษฐานขอเป็นการช่วยให้เรามีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับพระองค์ และที่เราจะแสดงความขอบคุณในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำในชีวิตของเรา (สดุดี 50:15) ให้เราขอจากพระเจ้าในการจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทำงานอะไรเลย วิธีการหนึ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งต่างๆให้กับเราก็คือผ่านทาง ผ่านอาชีพของเรา (2 ทิโมธี 3:10)

b. อธิษฐานขอการยกโทษ การยกโทษจะเกิดขึ้นได้จากความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า เราขอให้พระองค์ทรงยกโทษความบาปที่เราได้ทำต่อพระองค์ และบาปที่เราต่อผู้อื่นหรือทำให้คนอื่นเสียใจ แล้วเรายังขอให้พระเจ้ายกโทษให้ผู้อื่นและขอให้พระเจ้าช่วยเรายกโทษให้กับคนอื่นที่ทำบาปต่อเราหรือทำให้เราเสียใจด้วย

สิ่งที่พิสูจน์ว่าเราได้รับการยกโทษแล้วก็คือการที่เราสามารถยกโทษให้ผู้อื่นได้ คนที่รู้ว่าตัวเองได้รับการยกโทษก็จะสามารถยกโทษให้ผู้อื่นได้

และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์ เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์ (มัทธิว 6:12)

ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น (1 ยอห์น 1:9)

c. อธิษฐานให้เราได้รับการปลดปล่อยจากผีร้ายวิญญาณชั่ว เมื่อเราอธิษฐาน เราสามารถขอให้พระเจ้าปลดปล่อยเราจากผีร้ายวิญญาณชั่วได้ 2 วิธีคือ

i. มีชัยชนะเหนือการทดลอง สิ่งแรกคือเราสามารถขอจากพระเจ้าให้ทรงเสริมกำลังให้เราชนะการทดลองและไม่ยอมแพ้ต่อการทดลอง

1 โครินธ์ 10:13 ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลาย นอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อถูกทดลอง พระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วย เพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้

พระเจ้าทรงต้องการที่จะเสริมกำลังของเราให้เอาชนะความบาปให้ได้ เราสามารถที่จะอธิษฐานที่พระองค์จะทรงช่วยเราในวันที่เราตกอยู่ในการทดลอง เพื่อเราจะหาทางออก หลุดจากการทดลองได้

ii. ชนะในการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณ จากนั้นเราสามารถอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยเราที่จะเอาชนะอำนาจของวิญญาณชั่วที่อยู่รอบๆตัวเรา พระคัมภีร์บอกเราว่าเรากำลังอยู่ในการต่อสู้กับวิญญาณที่อยู่รอบตัว

เอเฟซัส 6:12 เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับพวกภูตผีที่ครอบครอง พวกภูตผีที่มีอำนาจ พวกภูตผีที่ครอบพิภพในยุคมีเดนี้ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรคสถาน

เรากำลังอยู่ในสงครามเป็นการต่อสู้ระหว่างอำนาจของสวรรค์และอำนาจของนรก มารซาตาน ศัตรูของพระเจ้า มันต้องการที่จะขัดขวางน้ำพระทัย

ของพระเจ้าไม่ให้สำเร็จบนโลก มันต้องการให้ลูกๆที่รักของพระเจ้าทุกคน ตกเป็นทาสของความบาปและการโกหกหลอกลวง

การที่เราอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยในเรื่องนี้เป็นการแสดงออกถึงความ ถ่อมใจของเราที่เราพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและยอมรับในความอ่อนแอ ของตัวเอง เป็นการดีที่เราจะอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงปลดปล่อยเราจาก คำโกหกหลอกลวง บ้อมปรากการของศัตรูหรือความบาป หนุนใจให้เรายืนหยัดและอธิษฐาน เหมือนทหารที่ยืนอย่างมั่นคงและเตรียมพร้อมก่อนที่ สงครามจะเริ่ม หนุนใจให้เราสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าและอธิษฐาน อยู่ตลอดเวลา

เอเฟซัส 6:13,18 เพราะเหตุนี้จึงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่าน จะสามารถต่อสู้ในวันชั่วร้ายนั้น และเมื่อทำทุกอย่างแล้วจะยังยืนหยัดอยู่ได้ จงอธิษฐานในพระวิญญูญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกๆ อย่าง เพราะเหตุนี้จึงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและด้วยการวิงวอนเพื่อธรรมิกชนทุกคนอยู่เสมอ

เมื่อพระเยซูจะจบคำอธิษฐาน พระองค์ก็สรรเสริญพระเจ้าอีกครั้ง หนุนใจ ให้เราทำเหมือนที่พระเยซูทรงอธิษฐานว่า

มัทธิว 6:13 (ฉบับ1971) เหตุว่าราชอำนาจ และฤทธิ์เดช และพระสิริเป็น ของพระองค์สืบๆไปเป็นนิตย์ อาเมน

หลังจากที่เราได้มอบเรื่องที่เราสนใจใส่ใจไว้กับพระบิดาที่รักของเราแล้ว ให้ เรานมัสการพระเจ้าและรู้ถึงสิทธิอำนาจของพระองค์ในชีวิตของเรา

สรุป : สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากตัวอย่างคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ ได้แก่

- a) อธิษฐานต่อพระเจ้าพระบิดา
- b) นมัสการพระเจ้าและขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นและสิ่งใดๆก็ตามที่ พระองค์ทรงทำในชีวิตเรา

- c) ขอการครอบครองของพระองค์ วิถีทางของพระองค์ (อาณาจักรของพระองค์)ที่จะลงมา
- d) ขอให้พระทัยของพระองค์สำเร็จในชีวิตของเรา ในสถานการณ์ต่างๆและในโลกใบนี้
- e) ขอพระองค์ประทานสิ่งต่างๆที่จำเป็นในชีวิตของเรา : การจัดเตรียม,การปกป้อง,และการทรงนำ
- f) ขอการยกโทษให้เราและผู้อื่น
- g) ขอพระองค์ช่วยเราเอาชนะการทดลอง
- h) ขอให้พระองค์ช่วยเราชนะในสงครามฝ่ายวิญญาณ
- i) ก่อนจะจบก็อธิษฐานคล้ายๆกับตอนเริ่มต้นคือสรรเสริญพระเจ้าและนมัสการพระองค์